



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI LIÊN HỆ: Kristina Chu – 415-519-5397 hoặc kchu@baaqmd.gov

Hội Đồng Địa Hạt Không Khí xác nhận Tiến Sĩ Philip Fine sẽ trở thành viên chức điều hành mới

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Hội Đồng của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã xác nhận Tiến Sĩ Philip Fine, một chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực khoa học và chính sách về chất lượng không khí, được bổ nhiệm làm viên chức điều hành mới, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2.

Trước khi gia nhập Địa Hạt Không Khí, Tiến Sĩ Fine làm việc tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) với chức vụ là phó quản trị viên chính về chính sách, một vị trí do tổng thống bổ nhiệm. Với vai trò là Cán Bộ Công Lý Môi Trường của EPA, ông đã dẫn dắt Văn Phòng Công Lý Môi Trường vượt qua một giai đoạn có sự chú ý, hành động và phát triển chưa từng có, bao gồm triển khai sáng kiến Justice40 của Tổng Thống Biden.

Ông John Bauters, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí, cho biết: "Tiến Sĩ Fine có kinh nghiệm sâu rộng về chất lượng không khí và nhiều thành tích trong xây dựng sự đồng thuận giữa muôn vàn các bên có quyền lợi liên đới, bao gồm cộng đồng và các tổ chức môi trường, viên chức dân cử, tổ chức chính phủ và ngành công nghiệp. Sự chú trọng và tận tâm của ông vào tính đa dạng, hòa nhập và công lý môi trường sẽ đề cao khả năng của cơ quan trong việc tương tác với các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi tình trạng ô nhiễm không khí để cải thiện chất lượng không khí và y tế công cộng tại Vùng Vịnh."

Tiến Sĩ Philip Fine - viên chức điều hành sắp nhậm chức của Địa Hạt Không Khí - chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được gia nhập một cơ quan tiên bộ đầu ngành như thế này với cơ hội tiếp nối thêm những thành tựu ấn tượng của cơ quan về chất lượng không khí và y tế công cộng. Tôi mong được làm việc với các cộng đồng trên khắp khu vực để làm giảm tình trạng ô nhiễm không khí có hại và cải thiện sức khỏe của cư dân Vùng Vịnh. Tôi đặc biệt lưu tâm tới việc khắc phục tình trạng bất công về môi trường mà những người sống ở các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi tình trạng ô nhiễm không khí phải chịu đựng".

Với vai trò là viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí, Tiến Sĩ Fine sẽ quản lý các chức năng và hoạt động chung của cơ quan này, bao gồm phát triển chính sách, quản trị, thực thi, cấp phép, phát triển công nghệ, lập kế hoạch, phân bổ khoản tài trợ và tương tác với các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng bởi tình trạng ô nhiễm không khí để giải quyết các mối quan ngại về công lý môi trường.

Trước khi vào EPA, Tiến Sĩ Fine đã làm việc tại Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Duyên Hải Phía Nam ở Nam California suốt 15 năm. Vị trí gần đây nhất ông đảm nhiệm là phó viên chức điều hành của Phòng Quy Hoạch, Phát Triển Điều Lệ & Các Nguồn Trong Khu Vực. Trước khi đảm

nhiệm vị trí này, trách nhiệm của Tiến Sĩ Fine tại Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Duyên Hải Phía Nam bao gồm theo dõi công tác giám sát môi trường không khí, dịch vụ phòng thí nghiệm, đảm bảo chất lượng và thử nguồn.

Trước khi gia nhập Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Duyên Hải Phía Nam, Tiến Sĩ Fine là phó tiến sĩ nghiên cứu tại Đại Học Nam California, Los Angeles, nơi ông giảng dạy các khóa học và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về ô nhiễm dạng hạt, công nghệ giám sát không khí và đánh giá tình trạng phơi nhiễm. Ông được Viện Công Nghệ California cấp bằng Tiến Sĩ về Khoa Học & Kỹ Thuật Môi Trường và Đại Học California, Berkeley trao bằng cử nhân về Kỹ Thuật Cơ Khí và Khoa Học & Kỹ Thuật Vật Liệu.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*